

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 12 เมษายน 2559

เรื่อง

1. สศก.เผย เกษตรกร 96% พึงพอใจโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ
2. สศก. เตรียมร่วมประชุม SBSTA ประเทศเยอรมนีหารือมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย
3. ศก.โลกทรุดตกราคาสินค้าเกษตร ประเมินจีดีพีทั้งปีขยายตัว1.8-2.8%
4. สินค้าเกษตรราคาทรุด
5. บูรณาการ Single Command เกษตรฯสั่งลุยแผนปฏิรูปภาคเกษตรฯ
6. รายงาน: ปฏิรูปภาคเกษตร 7 แนวทางปัญหาใหญ่ของรัฐบาล
7. คอลัมน์ สยามรัฐผลัดใบ: อุตสาหกรรม 4.0 เน้นที่เกษตรกรน่าจะถูกทาง
8. กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ.ปลื้มผลโรดโชว์รับเบอร์ซีดี หลังบุกเมืองชิงต้าฯ
9. กนอ.ไว6เดือนแรกยอดขายพื้นที่พุ่งเงินลงทุนอันดับ1
10. คอลัมน์ ที่นี้ กม. 4.5
11. โปสต์ทูเดย์: ปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์
12. คอลัมน์ ชะแว็บ
13. มอบแหล่งน้ำชุมชน-ปัจจัยทางผลิตช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง
14. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม'การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ'

หนังสือพิมพ์

- ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
มติชน
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
สยามรัฐ
สยามรัฐ
พิมพ์ไทย
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
พิมพ์ไทย

สศก.เผย เกษตรกร 96% ฟังพอใจ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คสช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่ออบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 220,500 ราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค.59 โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับเกษตรกรต้นแบบ ผู้รับการอบรม และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน (ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน) รวม 853,335,000 บาท

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม แต่ละรายจะได้รับการอบรม 3 ครั้งๆ ละ 5 วัน/เดือน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาสร้างโอกาสในการแข่งขัน กลุ่มวิชาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มวิชาสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีทีมวิทยากรจากหน่วย

งานภาคต่างๆ และวิทยากรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบและอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ มีการฝึกภาคปฏิบัติ และนำดูพื้นที่ตัวอย่าง

จากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,760 ราย ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 92 ศูนย์ รวม 44 จังหวัด พบว่าเกษตรกร 96% มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก เพราะได้รับความรู้ที่หลากหลายที่สำคัญได้รับความรู้ในการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีเกษตรกรถึง 92% วางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยต้องการนำไปใช้เพื่อเพื่อการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด รองลงมาเพื่อการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน การพัฒนาชุมชนของตนเอง การผลิตสินค้าร่วมกันในชุมชน และใช้ปรับการผลิตเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามลำดับ ทั้งนี้ สศก. มีแผนในการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 3 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรต่อไป

สศก. เตรียมร่วมประชุม SBSTA ประเทศเยอรมนี หารือมาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย

นางจันทริดา มี้เดซ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. จะเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมองค์การย่อยเพื่อการค้าศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยที่ 44 (Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice: SBSTA 44) ภายใต้การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับด้านเกษตรที่จะนำเสนอพิจารณาหารือ มี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.การกำหนดมาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และ 2.การกำหนดและประเมินแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีด้านเกษตรต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน ความมั่นคงอาหาร และการมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (in-session workshop) ซึ่งที่ประชุม SBSTA ได้เชิญประเทศภาคีสมาชิกและองค์กรสังเกตการณ์ส่งข้อคิดเห็นด้านเกษตร (submission) เพื่อนำเข้าพิจารณาหารือในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน

ดังกล่าว สศก.ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา จนได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างข้อคิดเห็นด้านเกษตรอย่างเป็นทางการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรแล้ว ในลำดับต่อไปจะต้องนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าที่การเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ตามลำดับกระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังให้การเสนอข้อคิดเห็นด้านเกษตรครั้งนี้ ก่อเกิดผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งสัญญาณความต้องการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและความช่วยเหลืออื่นๆ ต่อภาคการเกษตรของไทยในเวทีการเจรจาระดับโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากยิ่งขึ้น

ศก.โลกทรุดตกราคาสินค้าเกษตร

●ประเมินจีดีพีทั้งปีขยายตัว1.8-2.8%

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำหรับผลการวิเคราะห์ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโลก ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟโอไอ) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 พบว่าราคาอาหารโลกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสินค้าเกษตรและอาหารมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับปรากฏการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแถบเอเชีย ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารออกสู่ตลาดลดลง แต่ในพื้นที่อื่นไม่ได้เกิดภัยแล้งตามไปด้วย ทำให้มีผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ความต้องการอาหารจึงไม่ปรับเพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวดังกล่าว ได้ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวลงด้วย โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่

สำคัญ ได้ดำเนินนโยบายการปฏิรูปประเทศ โดยการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และลดอุปทานล้นตลาดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวจะกระทบต่อเนื่องมายังการผลิตและราคาสินค้าเกษตรของไทยด้วย นางสาวจริยา กล่าวว่า ส่วนอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (จีดีพีภาคเกษตร) ในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.8-2.8% โดยแบ่งออกเป็น สาขาพืช คาดว่าจะขยายตัว 2.2-3.2% แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ สินค้าพืชหลายชนิดจะได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงภาครัฐได้ขอความร่วมมือในการงดปลูกข้าวนาปรังในบางพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันภาครัฐก็ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จัดเตรียมรถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ทำให้สินค้าพืชบางชนิดมีปริมาณ

ผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย ทูเรียน และมังคุด สาขาปศุสัตว์ ปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 1.5-2.5% โดยปริมาณการผลิตไก่เนื้อ ไช้ไก่ สุกร น้ามดดิบ และโคเนื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นางสาวจริยา กล่าวว่า สาขาประมงในปีนี้อาจจะขยายตัวในช่วง 0.5-1.5% โดยการผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ปรับตัวดีขึ้น และทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตลอดสายการผลิต สาขาบริการทางการเกษตรในปีนี้อาจจะขยายตัวในช่วง 0.3-1.3% แม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังจะลดลงจากปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกจะมีฝนตกตามปกติ ทำให้เนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเพิ่มขึ้น สาขาปศุสัตว์ในปีนี้อาจจะขยายตัวในช่วง 2.3-3.3% เนื่องจากไม่ยุคาลิปตัสและไม้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรราคาทรุด

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลการวิเคราะห์ดัชนีราคาสินค้าเกษตรของโลก ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ เมื่อเดือน ม.ค.-ก.พ.2559 พบว่า ราคาอาหารโลกมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสินค้าเกษตรและอาหารมีปริมาณเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ความต้องการอาหารจึงไม่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวลงด้วย โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญได้ดำเนินนโยบายการปฏิรูปประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการปฏิรูปทาง Supply side เพื่อลดปัญหาอุปทานเกินตลาดในภาคอุตสาหกรรมซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมายังการผลิตและราคาสินค้าเกษตรของไทยด้วย

ทั้งนี้จากข้อมูลไตรมาสแรกของปีนี้ FAO วิเคราะห์ภาพสินค้าในตลาดโลก ทั้งราคาอาหารโลก ราคาธัญพืช ราคาน้ำมันพืช ลดลง เช่น ราคาข้าวนาปีเคยอยู่ที่ 7,800 บาท ปัจจุบันเหลือ 7,700 บาท ในไตรมาสเดียวกัน มันสำปะหลังปีที่แล้วราคา 2.23 บาทต่อ กก. ปีนี้ราคาเหลือ 1.80 บาทต่อ กก. สำหรับอ้อยโรงงานเห็นชัดคือ 839 บาทต่อกรัม เหลือ 793 บาทต่อกรัม ซึ่งตรงกับที่ FAO เขาประมาณการอัตราการลดลงของราคาสินค้าเกษตร”

นอกจากนี้การปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 59 มีแนวโน้มขยายตัว 2.8-3.8% ขณะที่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 59 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.8-2.8% โดยสาขาพืชคาดว่าจะขยายตัว 2.2-3.2% แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ สินค้าพืชหลายชนิดจะได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งก็ตาม แต่ภาครัฐก็ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น.

■ เกษตรฯสั่งลุยแผนปฏิรูปภาคเกษตรขีดเส้น6เดือนต้องเห็นผล

บูรณาการ Single Command

“บิ๊กฉัตร” ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย Single Command 77 จังหวัด พร้อมสั่งเดินหน้าแผนปฏิรูปภาคเกษตรให้เห็นผลภายใน 6 เดือน เน้นสร้างความเข้าใจเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเกษตร ส่งเสริมรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่

สทส.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ นายเสนอ ชูจันทร์ และนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

พลเอกฉัตรชัย ว่า การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน 6 นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่การทำเกษตรในพื้นที่เหมาะสม (โซนนิ่ง) เกษตรอินทรีย์ และธนาคารสินค้าเกษตร หลังจากได้เคยได้มอบนโยบายให้แก่ Single Command ไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งหากประเมินผลการดำเนินการในภาพรวมของทั้ง 77 จังหวัดที่นำเสนอผ่านนิทรรศการ และการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด พบว่า มีความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติได้กว่า 60 % แต่หลังจากนี้ Single Command ทุกจังหวัดต้องเร่งผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรของไทยภายใน 6 เดือนหลังจากนี้ อาทิ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมต่างๆ ร่วมบูรณา

การในศูนย์ฯ การใช้แผนที่การเกษตร (Agri Map) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกของทุกจังหวัด เน้นสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเพิ่มอำนาจในการต่อรอง และการเชื่อมโยงตลาด โดยอาศัยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ เกษตรกรมีการปรับตัวภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้นวัตกรรม และงบประมาณที่จำเป็น โดยมีภาคเอกชน ช่วยเหลือในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาด ดังนั้น ภาคส่วนจะมีส่วนสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

“ทั้งหมดถือเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรที่นอกจากกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน การปฏิรูปภาคเกษตร ผวนกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานมาใช้ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

พลเอกฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ Single Command จะยังพบปัญหาอุปสรรค เพราะต้องปรับการทำงานจากลักษณะที่ต่างหน่วยงานต่างทำตามภารกิจมาบูรณาการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาอย่างครบวงจร เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ในระดับจังหวัดทั้งหมด ต้องให้ความร่วมมือกับ Single Command ในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน ในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร และสร้างรากฐานการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดขึ้นโดยเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ปฏิรูปภาคเกษตร 7 แนวทาง ปัญหาใหญ่ของรัฐบาล



รายงาน

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาสาเข้ามาปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ด้านการเมืองที่กำลังอยู่ใน ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการผลักดันประชาคมติ ให้รัฐธรรมนูญมีชัย ผ่านไปบังคับใช้ให้ได้

อีกด้านหนึ่ง ที่ยังไม่มื่ออะไรคืบหน้าก็ คือ การปฏิรูปภาคเกษตรของไทย ที่รัฐบาล ยังไม่สามารถทำอะไรใหม่ๆ ออกมาทุกอย่าง ยังเป็นแค่ “แนวทางกว้างๆ” แม้จะมีนโยบาย ผลักดันแนวคิดให้เป็นผลในทางปฏิบัติ แต่ดูเหมือนว่า “เจ้าหน้าที” ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน “ยังมึนงง” กับนโยบายและ แนวทางของรัฐบาลอยู่เหมือนเดิม ทำให้การ ปฏิรูปภาคเกษตรซบเซาเคลื่อนไปข้างหน้าช้า มาก เพราะคนรับคำสั่ง จนป่านนี้ยังไม่สา มารถนำนโยบายไปปฏิบัติได้แนวคิดของดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้าน เศรษฐกิจ ค่อนข้างชัดเจน ได้พูดถึงเรื่องการ ปฏิรูปภาคเกษตรหลายครั้งหลายหนว่า สิ่ง ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็น อยู่ที่ดีขึ้นทั้งการทำให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน เป็นของตัวเอง เปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการ ปลูกพืชหลากหลาย ไม่เน้นการปลูกพืชเชิง เดียว ให้ความช่วยเหลือแก่ปัญหาหนี้สิน และเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถ แข่งขันได้

“คุณแก้หนี้ปีนี้มีหน้าทีเป็นหนี้ใหม่ แต่ เราต้องหาทางสร้างความเข้มแข็งขึ้นมา เป็น เกษตรสมัยใหม่ ไม่ใช่มาบอกให้แก้หนี้อย่างเดียว แต่จะอย่างไรให้เป็นเกษตรกร สมัยใหม่ให้ได้” ดร.สมคิด กล่าว

พร้อมกันนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ความ ช่วยเหลือผ่านโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง



ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชา รัฐ ในวงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท และปัจจุบัน มีการเสนอโครงการมาแล้ว 5 หมื่นกว่าโครงการ ผ่านการคัดเลือก 4 พันกว่าโครงการ และได้จัดส่งเม็ดเงินไปแล้ว เพื่อนำไปต่อยอดให้การพัฒนาด้านการเกษตร

ที่ผ่านมามาประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนถึง 70% ของ GDP ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหาจึงส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของทั้งโลก ดังนั้นรัฐบาลจึง ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง ภายในประเทศ ซึ่งด้านการเกษตรถือเป็น เศรษฐกิจหลักด้านหนึ่งแต่ที่ผ่านมามาขาดการ พัฒนา และต่อยอดด้านนวัตกรรม ขาดการ ลงทุนใหม่ๆ และเมื่อเกิดปัญหา ก็จะออกมา เรียกกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเพียง อย่างเดียว

ขณะเดียวกัน สินค้าด้านการเกษตร มีราคาตลาดต่ำลง เป็นผลมาจากราคาน้ำมัน โลกที่ลดลงและอาหารค่าน้ำมันยังเป็นแบบ นี้ อีก 2-3 ปี ก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร ไม่มีทางปรับตัวได้ดีขึ้น และรัฐบาลก็ไม่สา มารถแบกรับภาระการรับจำนำสินค้าเกษตร ได้ทุกประเภท เพราะจะส่งผลกระทบต่อการ

ขาดทุนงบประมาณ รัฐบาลจึงเลือกการสร้าง เกษตรแนวใหม่ ผลักดันสินค้าให้มีมูลค่า เพิ่มสูงขึ้น โดยหวังที่จะต่อยอดให้สามารถ นำสินค้าเกษตรแปรรูปไปจำหน่ายยังต่าง ประเทศได้ ซึ่งมีสินค้าหลายตัวที่สามารถไป วางขายในห้างสรรพสินค้าในสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังต้องการทำให้สินค้า เกษตรไทยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ผ่านช่องทางทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน ระดับภูมิภาค เพื่อนำเงินที่ได้ไปพัฒนาใน ท้องถิ่นของตนเองได้ พร้อมกับย้ำว่า สิ่ง ที่ รัฐบาลดำเนินการไม่ใช่โครงการประชานิยม แต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการวางรากฐานให้กับลูกหลานใน

อนาคต เพิ่มอำนาจซื้อ และลดการพึ่งพิง การส่งออกพร้อมระบุว่า ในช่วงเวลาที่เหลือ อีก 1 ปีครึ่ง ต้องการให้กองทุนฟื้นฟูฯ เป็น กำลังหลักที่สำคัญในการทำให้เกษตรกรรสา มารถดูแลตัวเองได้ สร้างความไว้วางใจซึ่งกัน และกันและขอร้องอย่าให้มีการออกมาเรียกร ้องด้วยการเดินขบวนประท้วง เพราะไม่เกิด ประโยชน์ใดๆ ขณะเดียวกันยังหวังให้ทุกองค์ กร ทั้งกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ช่วยกันผลักดันแนวทางประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาการส่งออก เพื่อลดการพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอกนี้ไปเราควรเน้นผลิตสินค้าส่งออกตามความต้องการของตลาด ไม่ใช่ผลิตตามพฤติกรรมแบบเดิม รัฐบาลจึงต้องเชิญชวน เกษตรกรกว่า 30 ล้านคน ให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อร่วมกันพลิกฟื้นการเกษตรให้ประกอบอาชีพเกษตรแบบใหม่

ขณะนี้สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับความนิยมนอกจากต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีเกษตรกรต่างชาติได้นำสินค้าไทยจัดทำแพคเกจสวยงามขายตามห้างค้าปลีกในต่างประเทศจนได้รับความนิยม จึงชักชวนให้ชุมชนลงมือแปรรูปด้วยตนเอง ไม่ใช่เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลเงินบาทให้อ่อนค่าเพราะต้องใช้ทุนจำนวนมาก ขณะที่สินค้าเกษตรราคาตกลงตามราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับลดลง และยังมีแนวโน้มปรับลดลงอีก 2-3 ปี ขณะที่สินค้าเกษตรเมื่อราคาลดลงจะเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามารับจำนำ เหมือนกับปลูกสินค้าเกษตรแล้วนำไปขายให้รัฐบาลอาจก่อปัญหาขาดทุนและไม่มีเงินไปใช้พัฒนาด้านต่างๆ หากภูมิภาคเกษตรต่อไปรัฐบาลจะอยู่ลำบาก เพราะไม่มีเงินพัฒนาประเทศ

รัฐบาลจึงมุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้เกษตรกร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพาะปลูก จากปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมการแข่งขัน สร้างวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตจากชุมชนค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อกระจายตลาดเพิ่มการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรและรับมือกับปัญหาภัยแล้งเพราะขณะนี้เงินอัดฉีดผ่านกองทุนหมู่บ้านวงเงิน 35,000 ล้านบาท เสนอมาให้พิจารณาแล้ว 50,000 โครงการ คัดกรองแล้ว 4,200 โครงการ เงินเริ่มทยอยออกสู่ระบบจำนวนมากในเดือนพฤษภาคมนี้หวังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบทโดยเฉพาะการส่งเสริม นำสินค้าโอท็อปวางจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อดึงเงินกระจายไปสู่ชนบท เพราะการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในฐานะประธานกรรม

การกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรต้องการให้ตัวแทนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรช่วยกันสร้างเกษตรกรรมใหม่ นำนโยบายรัฐบาล ที่เน้นการปฏิรูปการเกษตรให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเกษตรและให้สามารถต่อยอดผลิตสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรเพียงอย่างเดียว

ทางด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเมินภาพรวมการทำงาน ชรก.เกษตรฯ สอบผ่าน 50-60% หลายคนยังไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปภาคเกษตร ที่ต้องยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรยืนบนลำแข้งตัวเองได้จากการตั้งคณะทำงานแบบเบ็ดเสร็จ หรือซิงเกิลคอมมานด์ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ตนได้ผลักดันนโยบายขับเคลื่อนปฏิรูปภาคเกษตร ตามโรดแมปรัฐบาลผ่านศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 882 ศูนย์ทั่วประเทศ การทำเกษตรแปลงใหญ่ และนโยบายประชารัฐ ต้องทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

พล.อ.ฉัตรชัย ยอมรับว่า อุปสรรคสำคัญคือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ บางที่แปลงผิดแปลงถูก แม้แต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องเชื่อมโยงกับมาตรการอื่น กับภาคเอกชนด้วย เชื่อว่าหลายคนยังไม่เข้าใจนโยบาย มันยากมากไปสู่การปฏิบัติ ตนพูดให้ฟังเพื่อจุดประกายให้ลงไปทำ เช่น มาตรการลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการแข่งขัน การหาตลาด เป้าหมายครัวไทยไปครัวโลก ไม่เช่นนั้นสินค้าเกษตรไทยแข่งกับใครไม่ได้ เพราะค่าแรงงานเราแพงกว่าเพื่อนบ้านหลายเท่า

ดังนั้น หัวใจคือการบูรณาการทุกหน่วยงาน เท่าที่ประเมินภาพรวม ตนยังพอใจการทำงาน 50-60% จากนี้กระบวนการทำงานให้เกิดจริง คนในกระทรวง อธิปไตยไม่มีทางทำได้ เพราะงานทั้งหมดไปอยู่จังหวัด ถ้ายังไม่ปล่อยแบบเดิมต่างคนต่างทำก็ทำงานไม่ได้ ตนพูดชัดเจน อีก 6 เดือนจากนี้ จะเห็นอะไรมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะตัวเกษตรกรต้องเป็นศูนย์กลาง ทำให้คุณภาพชีวิตมั่นคงอย่างยั่งยืนให้ได้ การทำเกษตรผสมผสาน ลดการพึ่งพาสินค้าเชิงเดี่ยวเท่านั้น ที่จะแก้ปัญหาการค้าผันผวนจากปัจจัย

ภายนอกได้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้แน่นอน นี่คือการปฏิรูปภาคเกษตรอย่างยั่งยืน โดยซิงเกิลคอมมานด์ทั้ง 77 จังหวัด จะต้องยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยทั่วประเทศให้ได้

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 4 ด้าน คือ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อดำเนินสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ ต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรลดลง ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีตลาดรองรับสินค้า และรายได้ของเกษตรกรดีขึ้น คณะทำงานลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ได้มีการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยให้แต่ละหน่วยงานนำผลการดำเนินงานบูรณาการเข้าสู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยสู่ความมั่นคง และยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ

นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกษตรกรรมแปลงใหญ่เพื่อให้ทุกแปลงใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและได้เผยแพร่ไปให้ผู้จัดการแปลงแล้ว โดยแปลงใหญ่ที่ดำเนินการใน 76 จังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 268 แปลง พื้นที่รวม 662,669 ไร่ มีเกษตรกรในโครงการ 29,169 ครัวเรือน เป็นแปลงที่เริ่มดำเนินการในปี 2559 จำนวน 31 แปลง โดยแปลงใหญ่ ทั้งหมดมีสินค้า 31 สินค้า แบ่งเป็นข้าว 142 แปลง, พืชไร่ 38 แปลง, ปาล์ม น้ำมัน/ยางพารา 15 แปลง, ไม้ผล 37 แปลง, ปศุสัตว์ 12 แปลง, ประมง 9 แปลง ที่เหลือเป็นพืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับและหม่อนไหม มีการคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดละ 1 แปลง รวม 76 แปลง จึงเหลือแปลงที่ไม่ได้คัดเลือกเข้ามาเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบอยู่ 192 แปลง

สำหรับสภาพความพร้อมของแปลงต้นแบบในขณะนี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ A มีแผนและได้ดำเนินการตามแผน

แล้วมีจำนวนร้อยละ 53 ระดับ B มีแผนแล้วแต่ยังขาดการปฏิบัติ ร้อยละ 39 และระดับ C มีการเตรียมการด้านการจัดการกลุ่ม ทีมบริหารจัดการ และทำข้อมูลรายแปลงมาแล้ว ร้อยละ 8 สำหรับแผนการดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ค.59 จะเน้นการดำเนินการไปที่ 76 แปลงต้นแบบให้มีความพร้อมในระดับ B เป็นอย่างน้อย โดยมีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานให้พร้อมภายในเดือน เม.ย. และให้แปลงต้นแบบสามารถปฏิบัติตามแผนได้ภายในเดือน พ.ค. 59 ซึ่งคาดว่าจะสามารถ Kick off แปลงใหญ่ ประชากรรัฐต้นแบบ 76 แปลง 76 จังหวัด ได้ในช่วงปลายเดือน พ.ค. นี้

ขณะที่ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนั้น รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อาทิ กรมการค้าภายใน ให้ความร่วมมือในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย ดูแลเรื่องการลดราคาเช่าที่ดินทำการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบและกรมการข้าวและกรมปศุสัตว์ ดูแลเกี่ยวกับ

ค่าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะทำงานลดต้นทุนฯ ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 26.7 และเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.48 และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการเกษตร และสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน โดยเน้นเป็นพิเศษสำหรับระบบการเกษตรแปลงใหญ่

สำหรับการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตรและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ที่มีความพร้อม ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดีให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นโดยมีผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง



สยามรัฐพลัดใบ

ดร.วิชัย พยัคฆโส

Payackso@gmail.com

อุตสาหกรรม 4.0 เน้นที่เกษตรกรจะถูกทาง

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนอกจากรัฐบาลจะทุ่มเทกับ SMES แล้ว ยังได้เน้นเกษตรกรเป็นเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีการใช้แรงงาน 38% แต่มีรายได้จากผลผลิตเพียง 8% ของ GDP เท่านั้น หรืออาจพูดได้ว่าไทยเรามีพื้นที่เกษตรกว้างใหญ่กว่าเพื่อนบ้านมากมายถ้าพัฒนาได้ตรงจุดน่าจะพลิกฟื้นประเทศด้วยอุตสาหกรรมเกษตรได้มาก

รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิดกล่าวไว้ชัดในเชิงนโยบายว่าประเทศไทยจะพัฒนาได้ต้องใช้ Model อุตสาหกรรม 4.0 คือการใช้นวัตกรรมให้เกิดคุณค่าที่สูง มากกว่าจะขายวัตถุดิบ ดังเช่น อุตสาหกรรม 1.0 ที่น่าจะหมดยุคไปแล้ว สินค้าเกษตรต้องส่งออกด้วยมูลค่าที่สูงกว่าเดิมได้หลายเท่าโดยเฉพาะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หากยังคงปลดหนี้กันทุกปีเกษตรกรคงเงยหัวไม่ขึ้น ต้องส่งเสริมให้เขาพัฒนาสินค้าเกษตรด้วย จึงจะปลดหนี้ด้วยตนเองได้

เพราะอุตสาหกรรม 4.0 รัฐบาลได้พุ่งเป้าไปที่การยกระดับการใช้นวัตกรรมไปสู่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะกลุ่มอาหารตรงประเด็นที่สุดในการขับเคลื่อนนวัตกรรม สินค้าเกษตร ซึ่งคงต้องให้เกษตรกรเขารู้จักและการจัดการเชิงวิทยาการเกี่ยวกับ พืช ดิน และปุ๋ย เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องแล้วรัฐบาลหาแหล่งตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าสูง

ดังนั้นการบูรณาการของหน่วยงานการต้องบูรณาการกันโดยเน้นการพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น กระทรวงเกษตรฯ อุตสาหกรรม พาณิชย วิทยาศาสตร์ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต้องรวมกันให้เป็นหัวรถจักรลากจูงเกษตรกรทุกสาขาด้านการเกษตร ไปสู่เป้าหมาย งบประมาณทุ่มเข้ามาให้เป็นยุทธศาสตร์เป้าหมายเฉพาะทาง ไม่แจกไปตามกระทรวงต่างๆ แบบฉาบฉวยใช้งบประมาณให้หมดไปแต่ละปีแล้วไม่มี Impact แรงๆ ให้ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว

ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับ รมว.เกษตร ที่ริเริ่มปฏิรูปพื้นที่เกษตรเสียใหม่ ที่ผ่านมามีไม่ทราบจะทำอะไรกันอยู่ ศูนย์วิจัยเกษตรมีทุกจังหวัดกระมัง แต่เกษตรกรยังยากจนอยู่ นวัตกรรมตั้งแต่พันธุ์พืช ปุ๋ย และดิน ยังเหมือนเดิมๆ ไม่มีความโดดเด่นอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิรูปเริ่มจากการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูก 130 ล้านไร่ มีพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 67% หรือประมาณ 38 ล้านไร่ พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 33% หรือ 42 ล้านไร่ เห็นว่าจะให้ปลูกข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน แต่พื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว 38 ล้านไร่ จะปลูกอะไรให้มีคุณค่าและผลผลิต ส่วนพืชเศรษฐกิจกลับจะไปปลูกที่ไม่เหมาะสมถึง 42 ล้านไร่ ทำอย่างไรจึงจะยั่งยืนให้เกษตรกรได้

เห็นว่าจะทำ Agi-Map ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ความชื้นและลักษณะดิน ให้เสร็จสิ้นเดือนเมษายนนี้ เป็นแผนเชิงรุกที่ดี แต่กระทรวงเองน่าจะมีหน่วยงานวิจัยในแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว ผลวิจัยเหล่านั้นเอากลับมาสังเคราะห์รวมกันก็น่าจะได้แนวทางอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาให้มากกว่านี้

นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อการปฏิรูปเกษตรกันอย่างจริงจัง มีแผนแล้วควรต้องรีบเร่งดำเนินการให้เกิดนวัตกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้โดยเร็ว คงรอรัฐบาลหน้าไม่ได้กระมัง

เพราะรัฐบาลปกครองให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาในอีก 20 ปีข้างหน้าต้องเริ่มแต่วันนี้แล้วครับ

กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ.ปลี้มผลโรโตโซว์รับเบอร์ซีดี หลังบุกเมืองชิงต้าว ทุนจีนสนใจปักหมุดลงทุนไทย

“กระทรวงอุตสาหกรรม-กนอ.” โรโตโซว์รับเบอร์ซีดีที่เมืองชิงต้าว พร้อมเปิดโต๊ะลงนามความร่วมมือต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา มั่นใจกลุ่มทุนจีนสนใจเข้าลงทุนต่อเนื่องหลังพบสอบถามจำนวนมาก นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการนำคณะนักธุรกิจ ได้แก่ เครือข่ายผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักลงทุน และ นักธุรกิจ (ID NET) รวมถึงสื่อมวลชน ที่จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมเดินทางไปยังเมืองชิงต้าวมณฑลซานตง ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้ไปโรโตโซว์ ชักจูงการลงทุน นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้ข้อมูลศักยภาพพื้นที่และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ซึ่งปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดตามนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์ บีโอไอและ กนอ. โดยที่มณฑลซานตง ถือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางรถยนต์ และแปรรูปยางพารา ซึ่งอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของจีน

“เรามาโรโตโซว์จีนครั้งนี้ผลเป็นที่น่าพอใจมีกลุ่มนักธุรกิจในมณฑลต่างๆ เช่น ในมณฑลซานตง เจ้อเจียง เจียงซู่ ให้ความสนใจ และสอบถามถึงแนวทางและขอบเขตการลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักลงทุนยางล้อรถยนต์รายใหม่ 2-3 ราย สนใจ จะลงทุนแม้ว่าบางรายยังมีความกังวลในเรื่องของระยะทางของพื้นที่นิคมฯ และเรื่องบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตและเรื่องวัตถุดิบยาง ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะช่วยจัดหาแหล่งวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานต่อไป โดยภาพรวมนักลงทุนจีนพร้อมที่จะเข้ามาศึกษาพื้นที่การลงทุนในเร็ว ๆ นี้อีกครั้ง” นางอรรชกา กล่าว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การเดินทางโรโตโซว์ที่ประเทศจีนในครั้งนี้ นอกจากการดึงดูดการลงทุนแล้ว ยังเป็นการต่อยอดการลงทุนเดิมในอุตสาหกรรมยางอย่างเป็นทางการมากขึ้น โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กนอ. กับ สมาคมยางพารามณฑลซานตง (Shandong Provincial Rubber Industry Association) เพื่อสนับสนุนการลงทุนกับผู้ประกอบการยางจีน

นอกจากนี้ยังมีการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ของ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ในการขยายพื้นที่การลงทุนโครงการระยะที่ 3 ของ บริษัท แอลแอลไอที (หลังหลง) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน ปัจจุบันมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของไทยที่จังหวัดระยอง ซึ่งการขยายโครงการในครั้งนี้ เป็นการขยายการผลิตเพื่อส่งกลับไปยังประเทศจีน จึงนับเป็นโอกาสในการที่จะขยายกำลังการผลิตและการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น

“ล่าสุดหลังหลงระบุว่าพร้อมที่จะขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นแต่กำลังศึกษาพื้นที่โดยได้เสนอประเด็นเพิ่มเติมให้กับไทย เช่น อยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกนอ.จัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและศูนย์ทดสอบอยู่ในพื้นที่บริเวณและใกล้โรงงาน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านยาง โดยเฉพาะ เป็นต้น” นายวีรพงศ์ กล่าว

นอกจากนี้ กนอ.และคณะ ยังได้เข้าร่วมออกบูธในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่ 13 (13th China International Rubber Technology Fair (RTF) ในการผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราของไทย เพื่อให้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยางพาราเชิงลึก และสร้างความเข้าใจ รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในมณฑลซานตง

กนอ.ไว6เดือนแรก ยอดขายพื้นที่พุ่ง เงินลงทุนอันดับ1

มักกะสัน • กนอ.ไว 6 เดือนแรก ยอดขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ทะลุเป้า 1,750 ไร่ จากที่ตั้งไว้ 1,500 ไร่ คาดทั้งปีเติบโตต่อเนื่อง ด้านกระทรวงอุตสาหกรรม ปลื้มผล โรดโชว์นิคมฯ รับเบอร์ซีดี พุ่งเงิน สนใจปักหมุดลงไทย


นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-มี.ค.59) มี ยอดขายและให้เช่าพื้นที่ทั้งหมด 1,750 ไร่ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย 250 ไร่ จากที่ตั้งไว้ 1,500 ไร่ คาดว่าทั้งปีนั้นมียอดขายพื้นที่ 3,500-4,000 ไร่ เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ปัจจุบัน 3,000 ไร่ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากความเชื่อมั่น ในการลงทุนของภาครัฐ

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม อันดับ 1 คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์ โลหะในพื้นที่นิคมอมตะ ซีดี อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมยาง พลาสติก หนังเทียม และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในนิคม อุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) สมุทรปราการ และอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ เครื่องจักร และอะไหล่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

เป็นต้น

นายวีรพงศ์กล่าวถึงความ คืบหน้าการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.... ว่า ขณะนี้เตรียมประสาน การหารือกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดความ กังวล โดย กนอ.จะสรุปประเด็น ต่างๆ ที่เป็นปัญหาหรือข้อสงสัย ไปชี้แจงภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ ก่อนนำเสนอกลับไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อ วันที่ 8-11 เม.ย.59 ได้ไปโรดโชว์เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ประเทศจีน ซึ่งกลุ่มนักลงทุนใน มณฑลต่างๆ เช่น ในมณฑลซานตง เจ้อเจียง เจียงซู ให้ความสนใจ และสอบถามถึงแนวทาง และขอบเขตการลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักลงทุน อย่างลัทธิยนต์รายใหม่ 2-3 รายสนใจจะลงทุน แม้ว่าบาง รายยังมีความกังวลในเรื่องของ ระยะทางของพื้นที่นิคมฯ และ เรื่องบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะ บือนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในอนาคตและเรื่องวัตถุดิบยาง แต่ถ้า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันที่จะจัดหาแหล่งวัตถุดิบ บือนเข้าสู่โรงงานต่อไป ซึ่งนัก ลงทุนจีนยืนยันว่าจะเข้ามาศึกษา พื้นที่การลงทุนในเร็วๆ



ที่นี้ กม.

4.5

นางเด็ดย

●●...สุขสันต์วันสงกรานต์มายังพี่น้องคนไทยทุกคนครับ ...ตั้งแต่จำความได้ ต้องบอกว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่มีการรณรงค์ให้เล่นสงกรานต์กันแบบประหยัดสุดๆ เพราะประเทศเรากำลังประสบภาวะภัยแล้งหนัก งานนี้จึงต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาส “หันมารณรงค์เล่นสงกรานต์แบบวิถีไทย” ไม่ใช่การสาดน้ำกันโครมๆ เหมือนทุกปี ...แต่ที่ขอฝากคือ “เราไม่จับ งดไม่จับ”... ท่องกันไว้เป็นคาถาก่อนจับพวงมาลัยนะครับ

●●...“คำถามพ่วง” วันนี้กลายเป็นคำถามในหลาย ๆ วงกาแล้วว่า การทำเช่นนี้มันจะทำให้ประชาชนสับสนหรือไม่... คำตอบก็คงมีบ้าง เพราะวิธีการเช่นนี้ ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกัน อย่างที่เรียกกันว่า “Thailand Only” ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ

●●...ต้องยอมรับว่าวันนี้ยังมีผู้มีสิทธิออกเสียง ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการลงประชามติ เพราะถ้าฟังแค่ให้เข้าคูหากากบาทว่า จะ “รับหรือไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ก็ลำบากพอแล้ว เพราะคำถามแรกที่ได้ยินในวันนั้นคือ “รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีกว่าเก่าตรงไหน” นี่คือการถามที่กรธ. และกต. จะต้องตอบในช่วง 3 เดือนก่อนจะถึงวันลงประชามติ 7 สิงหาคม

●●...ถ้าฟังแค่การอธิบายเรื่องรัฐธรรมนูญ ก็คงเหนื่อยพอแรง แต่นี่ยังต้องมาอธิบายทำความเข้าใจกันเรื่อง “คำถามพ่วง” เข้าให้อีก งานนี้บอกตรงๆ ว่า “น่าเป็นห่วง” เพราะการที่จะอธิบายว่า “การให้อำนาจรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี” ข้อดีคืออะไร และข้อเสียคืออะไร

●●...และหากจะให้ประชาชนเข้าใจ อย่างน้อยก็ต้องอธิบายถึงที่มาของ

ส.ว.ทั้ง 250 คนก่อนว่า ส.ว.จำนวน 244 คนมาจากการสรรหา และ “จับตั้ง” ของคสช. ส่วนอีก 6 คน ถูกล็อกเก้าอี้ไว้ให้ผู้นำเหล่าทัพ และปลัดกระทรวงกลาโหม ฉะนั้นคงต้องสรุปให้ประชาชนเข้าใจว่า จะให้ ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มาเป็นผู้กำหนดตัวผู้นำประเทศ...ประเด็นนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงคงต้องคิดเอาเองครับว่า “ดีหรือไม่ดี”

●●...ที่น่ากังวลคือ สื่อมวลชนจะสามารถนำเสนอ หรือให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนได้แค่ไหน



เนื่องจาก **พ.ร.บ.ประชามติ** ที่จะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ ห้ามมีการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้รับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ...หมายความว่าต่อไปนี้การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรัฐธรรมนูญ สื่อมวลชนอาจทำไม่ได้ เพราะอาจหมิ่นเหม่ที่จะผิดกฎหมายประชามติ

●●...พรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นอีกพรรคหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เพราะก่อนหน้านี้ “พรรคเพื่อไทย” ออกแถลงการณ์ชัดเจนว่า “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ของท่านประธานฯ มีชัย” แต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ ต้องบอกว่า “ใจไม่กล้าพอ” เพราะ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรค ได้แต่อ้อมแอ้มว่า “ไม่เห็นด้วย” แต่ไม่บอกว่า “รับหรือไม่รับ”

●●...กลายเป็นความกลัวๆ กล้าๆ ไม่ว่าจะใคร กลุ่มไหน วันนี้หากออกตัวแรง ก็คงหนาวๆ ร้อนๆ ละครับ...

●●...ปิดท้าย เรื่องปากๆ ท้องๆ ในฐานะผู้บริโภคต้องขอชื่นชม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของสินค้าเกษตร แถมไม่ได้พูดอย่างเดียว ยังลงมือทำด้วย หลายเดือนที่ผ่านมาเห็นข่าวกรมปศุสัตว์ เดินหน้าตรวจสอบฟาร์มหมู และโรงเชือดเพื่อปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง พร้อมขยายผลจับกุมแหล่งต้นทางที่มาของสารต้องห้ามด้วย เป็นที่ถูกต้องใจชาวบ้านชาวช่องเพราะไม่เพียงยกระดับมาตรฐานปศุสัตว์ไทย แต่ยังช่วยให้คนไทยมั่นใจในการบริโภคเนื้อหมูที่มี

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 12 เมษายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5288

Col.Inch: 73.03

Ad Value: 160,666

หน้า: 5(บนขวา)

PRValue (x3): 481,998

คลิป: สด

คอลัมน์: ที่นี้ กม. 4.5

คุณภาพ ปลอดภัยที่อันตรายต่อสุขภาพกันถ้วนหน้าอีกด้วย...

●●...ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.อ.อ.มนัส รูปจร จัดทำบุญในวันคล้ายวันเกิด จันทรที่ 18 เม.ย.นี้ จึงขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงเพล และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ บริเวณคลังสินค้า ท่าอากาศยานดอนเมือง งานนี้ย้ำมาว่า ของดของขวัญ และดอกไม้ เพื่อให้แขกที่มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะซ่อมแซมเมรุ และเตาเผาศพ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) ...



ปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์

รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบสหกรณ์ทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายให้ภาคประชาชน รัฐบาล และเอกชน ทำงานร่วมเชื่อมต่อกันและทำให้สหกรณ์สามารถสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มและเชื่อมโยงกันให้ได้ เพื่อยกระดับขึ้นมาแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และต้องการให้คนไทยทุกคนตระหนักว่าระบบสหกรณ์สามารถทำเรื่องที่ดีกว่าได้ ถ้าเกษตรกรเข้มแข็งในอนาคตเกษตรกรก็จะเป็นเจ้าของกิจการเอง

อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงเกษตรฯ เพิ่งจะได้ฤกษ์ขยับเข้ามาดูแลปัญหาของระบบสหกรณ์ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปร่วมกับหอการค้าจังหวัด พัฒนาระบบบัญชีของสหกรณ์ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ รรมว.เกษตรฯ ต้องการให้สหกรณ์ทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 8,000 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ดีที่สุด ระดับ ดี ระดับที่พอใช้ได้ และระดับที่ต้องปรับปรุงหรือเลิกกิจการ ซึ่งในกลุ่มที่แยกที่สุดมีกว่า 1,000 แห่ง ให้ยกระดับแต่ละกลุ่มให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญมาบริหารและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานตั้งสำนักงานธนาคารสหกรณ์และมีการกระจายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ในอนาคต


การสั่งการทางนโยบายนี้ แม้จะช้าไปมากแต่ก็ถือว่าการเริ่มต้นและดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ปล่อยให้การดำเนินการของสหกรณ์ทั้งหลายเป็นไปตามยถากรรม จนเกิดความเสียหายขึ้นต่อประชาชนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์

ปัจจุบันสหกรณ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง เป็นต้น โดยหลักการของสหกรณ์คือการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมขึ้นมาโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก และนำกำไรคืนให้สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล

แต่ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหลายเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นในด้านของสินทรัพย์คือ เงินกู้และเงินฝาก ซึ่งการดำเนินการคล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก มีการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกด้วย ดังนั้นหากการบริหารไม่ดี มีหนี้เสีย หรือมีการฉ้อโกงเหมือนที่เกิดขึ้นมาแล้วที่สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งเป็นคดีความอยู่ในขณะนี้

ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่มีความเสี่ยงแค่บริหารเงิน แต่ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ ทั้งส่วนของผู้กำกับดูแลสหกรณ์เอง คือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นระบบราชการ และยังคงกำกับดูแลสหกรณ์อีกมากมายหลายประเภท อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึง รวมถึงตัวผู้บริหารของแต่ละสหกรณ์ ส่วนใหญ่ก็จะใช้การเลือกตั้งมาจากสมาชิกด้วยกันเอง และมักจะมีบุคคลเดิมๆ เข้ามาบริหารงานซ้ำๆ อีกทั้งตัวสมาชิกเองก็ขาดความรู้ไม่ได้ติดตามการบริหารงานของสหกรณ์ใกล้ชิดเท่าใด

โจทย์การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์มีการพูดมานาน แรกเริ่มก็มีการพูดถึงแนวทางที่จะให้โอนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าไปให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำกับดูแล เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เหมือนกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีความชำนาญด้านการบริหารการเงิน ทำให้ไม่สามารถที่จะกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากจะปฏิรูประบบสหกรณ์แล้ว ก็ควรหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาด้วย เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นเทียบชั้นแล้วเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ก็จะสร้างความเสียหายไม่แตกต่างจากธนาคารล้ม เรื่องนี้จึงควรพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลมากกว่าจะหวงอำนาจกำกับดูแลแต่ไม่สามารถที่จะจัดการได้ 

ชะแว็บ

ประชุมกันมาเมื่อสัก 6 เดือนกว่าๆว่าจะอัดฉีดเงินให้
ตำบลทั่วประเทศเกือบ 8,000 ตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท
เพื่อเอาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น

แต่ 5 ล้านบาทที่ว่ายังติดๆขัดๆค้างท่ออยู่เป็นจำนวนเท่า
เดิม จากที่ค้างอยู่แล้ว 200,000-300,000 ล้านบาท หลังจากทหาร
เข้ายึดอำนาจแล้วสั่งห้ามทุกคนทำอะไร

นี่ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯก็จะขอ กรม.
ให้อัดฉีดตำบลละ 1 ล้านบาทอีก เพื่อใช้ในกิจกรรมการรับซื้อ
ผลผลิตการเกษตรอย่างผลไม้ที่ถึงฤดูกาลออกใหม่อย่างทุเรียน
มังคุด และเงาะ

กะ การอัดฉีดเงินแบบนี้ว่าเนี่ย ถึงจะเป็นประชารัฐ
แต่ก็ไม่ได้ต่างจากประชานิยม หรือเงินผัน

ดังนั้นถ้าระบุว่าประชานิยม หรือเงินผันเป็นนโยบายยอดนิคม
ของการ โกงกิน พล.อ.ฉัตรชัย ก็ควรจะต้องดูแลให้ตำบลใช้เงิน
อย่างเข้มงวด ถูกต้อง โปร่งใส และถึงมือเกษตรกร

อย่าว่าแต่เขา แล้ววิเหนามาเป็นชะเองละกัน!!

ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมส่งมอบความสุขสู่เกษตรกรตลอดปี 2559 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ 3 โครงการ คือ 1.โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 2.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และ 3.การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดสรรปริมาณน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ 122.56 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 45,535 แห่ง

มีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 1,047 ราย ทำให้เกษตรกรและประชาชนมีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กรมได้ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้ โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยมาร์ล และโดโลไมท์ ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาแก่เกษตรกรจำนวน 574 ดัน ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินจำนวน 126 ดัน และ

มอบแหล่งน้ำชุมชน-ปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการ “ส่งความสุขสู่เกษตรกร” ผ่าน 3 โครงการหลัก คือ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ได้ดำเนินการขุดสระน้ำให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 12,089 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อบ่อ ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 17,800 บาทต่อบ่อ และภายหลังขุดสระน้ำแล้วเสร็จมีการจัดอบรมผู้ใช้น้ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสระน้ำในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปลา และการใช้ประโยชน์บริเวณรอบขอบบ่อในการเพาะปลูก

ตลอดจนการดูแลรักษาสระน้ำและคุณภาพน้ำ ทางด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างสระเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง และขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร 5 แห่ง

สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยทั้ง 3 โครงการนี้คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 1 แสนราย และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านช่วงวิกฤตภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินย้ำด้วยว่า กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งนี้เป็นอย่างมาก โดยได้สั่งการให้กรมลงพื้นที่สำรวจว่าตรงจุดไหนที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ จะได้ดำเนินการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ให้รับเสนอรายชื่อเพื่อจะได้วางแผนในการดำเนินการหรือจะได้ดำเนินการของบเพิ่มเติมให้กับรัฐมนตรีได้อนุมัติต่อไป รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าทางกรมพัฒนาที่ดินไม่มีเฉาะแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ยังมีโครงการแหล่งน้ำชุมชน โดยกรมพัฒนาที่ดินพร้อมที่จะสร้างเก็บกักน้ำให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ปฏิบัติการทางทะเลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ‘การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ’

วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิมล จันทร์โรทัย อธิบดีกรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร เดินทางไปติดตามการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ภายใต้ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามปฏิบัติการทางทะเลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม “การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ” (observer onboard) จำนวน 30 นาย ณ ท่าเทียบเรือศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมภายใต้ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ที่มีการ

ลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับและบทลงโทษตามกฎหมาย โดยมีเพิ่มโทษของการกระทำผิดซึ่งโทษสูงสุดถึง 30 ล้านบาทในบางข้อบังคับ รวมทั้งได้มาตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือติดตามการเดินทางเรือที่ใช้ในการควบคุมการเดินทางของเรือแต่ละลำโดยมีการบังคับให้ติดตั้งในเรือที่เข้าข่ายตามกฎหมาย การสุ่มตรวจใบอนุญาตประมงของเรือประมงที่ออกเดินทะเลแล้วมีการดำเนินการขอใบอนุญาตประมงถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ การสำรวจสัดส่วนการทำประมงกับกำลังผลิตตามธรรมชาติ การทำประมงของไทยให้ปราศจากการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)



ตามระเบียบของ IUU

ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง จำนวน 30 ราย เพื่อนำความรู้ข้อมูลทางวิชาการที่ได้อบรมมาฝึกปฏิบัติจริง ก่อนออกไปทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง และเรือขนถ่ายสินค้าตามหลักมาตรฐานสากลสำหรับควบคุม